



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนนโยบายและแผนฯ โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๙

ที่ นร.๐๒๒๐.๐๒/ ๖ ๙๙๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

เรียน ผอ.สปช.๑-๘ ผอ.สวท. และผอ.สทท.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ข้อเท็จจริง

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การแปลงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ ไปสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระการประชุม คือ

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ๓) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทางด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

ในการนี้ อปส.ได้มอบหมายให้สนผ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ซึ่ง สนผ. ได้รายงาน อปส. ในเรื่องดังกล่าว โดย อปส.ให้ความเห็นชอบว่า สื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ คือ รมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ (เช่นเตรียมตัว ด้านรายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ) และรณรงค์ให้สังคมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว เช่น การให้บริการคำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย การดูแลตนเองเบื้องต้นของผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย และส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานแบบบูรณาการเป็นไปตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ จึงขอความร่วมมือสื่อของ กปส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตามประเด็นรณรงค์ดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานี และขอให้สรุปรายงาน
การดำเนินการในแต่ละเดือนส่งไปที่ สนผ. เพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง



(นางธารทิพย์ ทองงามชำ)

ผอ.สนผ.